

Những năm qua, Tòa án nhân dân (TAND) thành phố Thái Bình đã đẩy mạnh các phong trào thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Năm 2018 đơn vị được TAND tối cao tặng cờ đơn vị thi đua xuất sắc và được suy tôn là đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của TAND hai cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Linh Nga, Chánh án TAND thành phố cho biết: Có được kết quả trên, ngay từ đầu năm đơn vị đã phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua với chủ đề hành động xuyên suốt là "Trách nhiệm, kỷ cương, chất lượng, vì công lý" và khẩu hiệu "Trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, hiệu quả, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao". Mỗi cán bộ, công chức luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, sáng tạo và nỗ lực thực hiện tốt công việc được giao, không để xảy ra sai sót. Ban Chấp hành Công đoàn xây dựng chương trình, kế hoạch, tổ chức ký giao ước thi đua với thủ trưởng cơ quan về thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành là một trong những yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng, hiệu quả của các mặt nghiệp vụ, tác động trực tiếp đến phong trào thi đua của tập thể. Nhận thức rõ điều đó, lãnh đạo đơn vị đã sắp xếp, bố trí công việc cho từng cán bộ phù hợp với khả năng và yêu cầu nhiệm vụ. Hàng tuần, hàng tháng tổ chức giao ban nội bộ để thẩm phán, thư ký báo

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ Hiệu quả các phong trào thi đua

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ, những khó khăn, vướng mắc đồng thời xin ý kiến chỉ đạo đối với công việc tiếp theo. Do đó, chất lượng giải quyết các loại án ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu đặt ra theo tinh thần cải cách tư pháp. Các vụ án đã thụ lý và giải quyết nhanh, đúng thời hạn, tuân thủ chặt chẽ các quy định, không để xảy ra tình trạng oan sai, bỏ lọt tội phạm. 100% vụ án đều được giải quyết đúng pháp luật và vượt chỉ tiêu do TAND tối cao đề ra, tỷ lệ án bị hủy, cải sửa thấp. Năm 2018 và 2 tháng đầu năm 2019, TAND thành phố đã thụ lý 920 vụ việc, giải quyết 876 vụ việc, đạt tỷ lệ 95,1%. Trong đó, án hình sự 240 vụ, hơn 400 bị cáo, đã giải quyết 97,71% số vụ. Án hôn nhân gia đình, dân sự, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính tư lý hơn 600 vụ, đã giải quyết 92,5% số vụ.

Nhằm nâng cao chất lượng xét xử, TAND thành phố đã phối hợp chặt chẽ với Viện Kiểm sát nhân dân thành phố xây dựng quy chế phối hợp trong việc tranh tụng tại phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp. Quá trình xét xử án hình sự luôn tuân thủ các nguyên tắc áp dụng hình phạt, cá thể hóa hình phạt, nghiêm khắc với những kẻ có tiền án, tiền sự,



Lãnh đạo Tòa án nhân dân tối cao trao cờ đơn vị thi đua xuất sắc năm 2018 cho Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình.

những kẻ chủ mưu, cầm đầu đồng thời khoan hồng đối với những người phạm tội ít nghiêm trọng, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải. Trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại... luôn quan tâm đến công tác hòa giải, tôn trọng quyền tự định đoạt của các đương sự. Với phương châm tận tình hòa giải, trên cơ sở phân tích cho các đương sự hiểu về các quy định của pháp luật cũng như truyền thống, đạo lý của dân tộc để họ bằng bạc, đi đến thỏa thuận về phương án

giải quyết các vấn đề, bảo đảm đồng thời khoan hồng đối với các đương sự. Đối với các thẩm phán, khi giải quyết các vụ án dân sự luôn xem xét, xác minh đầy đủ các thông tin khi đương sự có yêu cầu để đưa ra quyết định giải quyết thấu tình, đạt lý, đúng pháp luật.

Đồng chí Phạm Văn Thịnh, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh đánh giá: Thời gian qua, TAND thành phố đã đổi mới việc tổ chức phiên tòa theo tinh thần cải cách tư pháp, coi trọng tranh tụng tại phiên tòa giữa các bị cáo, người bào chữa, kiểm sát

viên và giữa các đương sự, bảo đảm công khai, dân chủ, minh bạch, đúng pháp luật. Qua công tác xét xử án hình sự cho thấy chất lượng xét xử đã được nâng lên, bảo đảm đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, tiến độ giải quyết nhanh, những vụ án trọng điểm dư luận xã hội quan tâm được đưa ra xét xử kịp thời. Việc quyết định hình phạt nghiêm minh, phù hợp tính chất của vụ án và yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm vừa bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật cũng như tính giáo dục phòng ngừa và nhân đạo của pháp luật.

Thẩm phán Nguyễn Hồng Thái, TAND thành phố cho biết: Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, các thẩm phán luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên nghiên cứu các văn bản pháp luật, cập nhật các văn bản, quy định mới để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Chủ động xây dựng kế hoạch giải quyết án, giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền, đối với những vụ án phức tạp, cần tuyên truyền, giáo dục thì chủ động đề xuất lãnh đạo đơn vị đưa vụ án ra xét xử lưu động tại địa bàn nơi xảy ra vụ án, qua đó góp phần giảm ò, giáo dục chung.

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, TAND thành phố tiếp tục thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

NGUYỄN TÙNG

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH Đón nhận chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 15189:2012 cho Khoa Hóa sinh

Bệnh viện Đa khoa tỉnh vừa tổ chức đón nhận chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 15189:2012 cho Khoa Hóa sinh.

ISO 15189:2012 là tiêu chuẩn quốc tế, quy định các yêu cầu về năng lực và chất lượng đối với các phòng xét nghiệm y tế. Đây là công cụ giúp các phòng xét nghiệm bảo đảm cung cấp kết quả xét nghiệm chính xác và đáng tin cậy, từ đó nâng cao thương hiệu, năng lực và khẳng định uy tín, chất lượng của bệnh viện. Sau một thời gian quyết tâm phấn đấu thực hiện của ban giám đốc Bệnh viện, Khoa Hóa sinh và sự chung tay của các phòng liên quan, tháng 11/2018, Khoa Hóa sinh được các chuyên gia về thẩm định đánh giá chất lượng. Đến tháng 2/2019 chính thức được Văn phòng Công nhận năng lực đánh giá sự phù hợp về tiêu chuẩn chất lượng, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam công nhận đạt chứng chỉ.

Khi được công nhận đạt chứng chỉ quản lý chất lượng ISO 15189:2012, kết quả xét nghiệm của Bệnh viện sẽ được công nhận trong toàn hệ thống y tế, khi chuyển lên các bệnh viện tuyến trên bệnh nhân không phải xét nghiệm lại. Đây cũng là động lực, sự khích lệ lớn đối với cán bộ, nhân viên Khoa Hóa sinh để tiếp tục nỗ lực phấn đấu cung cấp tốt các dịch vụ xét nghiệm cho bệnh nhân và mọi đối tượng khách hàng. Là bước khởi đầu để Bệnh viện Đa khoa tỉnh và các khoa, phòng nơi gương nỗ lực hoàn thiện các tiêu chuẩn để được công nhận đạt chuẩn ISO.

HÀ ANH

Khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho học sinh

Hướng tới kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019), Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên khởi các cơ quan tỉnh phối hợp với Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi, Chi đoàn Thanh niên Bệnh viện Mắt vừa tổ chức chương trình khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí cho học sinh Trường Trung cấp Nghề cho người khuyết tật Thái Bình.



Tại chương trình, 260 học sinh của Trường được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe, trong đó tập trung phát hiện, tư vấn cách điều trị, phòng tránh các bệnh về tai, mũi, họng, tật khúc xạ về mắt. Sau khi thăm khám, các em được cấp thuốc để hỗ trợ điều trị.

Đây là một trong những hoạt động ý nghĩa của Đoàn Thanh niên khởi các cơ quan tỉnh với mong muốn giúp các em học sinh, nhất là học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nâng cao sức khỏe.

NGUYỄN CƯỜNG

Giải thể thao thanh niên Công an tỉnh

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh vừa tổ chức khai mạc giải bóng đá và kéo co chào mừng 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019) và kỷ niệm 71 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh có sáng kiến dạy Công an nhân dân (11/3/1948 - 11/3/2019).

Tham gia giải có 12 đội tuyển là liên quân các phòng ban các khối trực thuộc Công an tỉnh và công an 8 huyện, thành phố. Đây là dịp để lực lượng thanh niên công an, các cơ sở đoàn trực thuộc giao lưu trong không khí đoàn kết, thể hiện sức mạnh của tuổi trẻ; động viên, khích lệ phong trào rèn luyện thể thao, nâng cao sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Sau lễ khai mạc đã diễn ra trận thi đấu bóng đá giữa đội tuyển Công an huyện Kiến Xương và khối an ninh trực thuộc. Giải sẽ kết thúc và tổ chức trao giải vào ngày 26/3.

VŨ TIẾN

Quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế xã

Hàng tháng, thay vì phải đến các bệnh viện tuyến trên khám, điều trị ngoại trú bệnh đái tháo đường (ĐTĐ) và tăng huyết áp (THA), người bệnh chỉ cần đến trạm y tế (TYT) xã sẽ được các bác sĩ khám, tư vấn và nhận thuốc điều trị.

ĐTĐ và THA là bệnh không lây nhiễm song nguy hiểm bởi có nhiều biến chứng đe dọa tính mạng người bệnh. Vấn đề đáng lo ngại là những năm gần đây tỷ lệ người mắc bệnh không lây nhiễm nói chung, ĐTĐ và THA nói riêng ngày càng gia tăng, gây áp lực lên ngành Y tế. Hiện tại, những bệnh nhân mắc ĐTĐ và THA khi được phát hiện bệnh và điều trị ổn định, định kỳ hàng tháng sẽ được các bác sĩ bệnh viện đa khoa huyện, thành phố hẹn ngày đến bệnh viện khám, cấp thuốc điều trị. Tuy nhiên, do số lượng bệnh nhân ngày càng tăng là một trong những nguyên nhân gây quá tải bệnh viện, dẫn đến việc tư vấn, quản lý người bệnh còn nhiều bất cập. Bệnh nhân hàng tháng phải đến bệnh viện khám định kỳ, nhận thuốc điều trị ngoại trú cũng phiền hà, tốn kém bởi phải đi xa, phải nhờ cậy con cháu đưa đi và mất thời gian vì chờ đợi lâu...

Theo bác sĩ Phạm Văn Dịu, Giám đốc Sở Y tế: Nhằm tạo



thuận lợi cho người bệnh khám chữa bệnh ĐTĐ và THA bằng thẻ bảo hiểm y tế đồng thời góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, Sở Y tế đã xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện quản lý và điều trị ngoại trú một số bệnh không lây nhiễm tại trạm y tế cơ sở. Đồng thời, lựa chọn 98 TYT xã, phường, thị trấn thuộc 8 huyện, thành phố triển khai thực hiện mô hình thí điểm quản lý, điều trị bệnh ĐTĐ và THA trong năm 2019. Các TYT được lựa chọn thực hiện mô hình thí điểm đều là các xã xa trung tâm, cơ sở vật chất bảo đảm khang trang,

đủ số phòng làm việc theo tiêu chí đạt chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020. Trang thiết bị, dụng cụ, thuốc bảo đảm theo quy định của Bộ Y tế và bảo đảm có bác sĩ làm việc thường xuyên tại trạm, có đầy đủ các chức danh theo quy định. Đặc biệt, các TYT đều phải bảo đảm có hoạt động khám chữa bệnh hiệu quả, uy tín thành phố triển khai thực hiện ngoài ra, các trạm đều được hỗ trợ trang thiết bị cơ bản phục vụ công tác quản lý, giám sát và điều trị ĐTĐ và THA từ nguồn ngân sách tỉnh và các dự án. 100% bác sĩ tại các TYT xã

được chọn triển khai mô hình làm điểm sẽ được Sở Y tế tập huấn về công tác khám chữa bệnh nói chung, khám chữa bệnh ĐTĐ và THA nói riêng.

Để thực hiện tốt việc triển khai mô hình làm điểm, Sở Y tế đã hướng dẫn và phân công nhiệm vụ cụ thể cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện đa khoa và trung tâm y tế các huyện, thành phố là các đơn vị có trách nhiệm phối hợp thực hiện. Đến nay, công tác tập huấn, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị đã cơ bản hoàn tất. Công tác bàn giao bệnh nhân về khám, điều trị tại TYT xã đang được thực hiện. Theo đó, tại địa phương, cán bộ TYT sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến nâng cao kiến thức, triệu chứng và cách phát hiện sớm các bệnh ĐTĐ và THA cho nhân dân. Bệnh nhân mới và bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện tuyến trên khi có bệnh án và điều trị ổn định sẽ được chuyển về TYT xã quản lý. Thay vì hàng tháng đến khám và nhận thuốc tại các bệnh viện thì sẽ được theo dõi, cấp thuốc điều trị ngay tại TYT xã. Định kỳ 3 tháng một lần bệnh nhân được chuyển khám, xét nghiệm lại tại bệnh viện huyện, thành phố để điều chỉnh đơn thuốc. Khi được

Thôn văn hóa Nam Ô Trình

Những năm qua, diện mạo làng quê Nam Ô Trình, xã Thụy Trình (Thái Thụy) có nhiều khởi sắc. Đây chính là kết quả của bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đạt được nhờ thực hiện tốt cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".

Nam Ô Trình là thôn có bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa và đấu tranh cách mạng. Thôn có 310 hộ với 1.200 nhân khẩu, sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp và ngành nghề phụ. Trưởng thôn Đỗ Hữu Đông cho biết: Xác định cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh" có tác động lớn đến sự phát triển của địa phương. Chỉ bộ thôn đã xây dựng nghị quyết chuyển đổi triển khai thực hiện. Trong đó nông công tác tuyên truyền, vận động là Ban công tác mặt trận thôn và các đoàn thể. Trong phát triển kinh tế, nhân dân luôn chấp hành nghiêm lịch thời vụ, mạnh

dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đưa các giống lúa mới có giá trị kinh tế cao vào sản xuất. 100% diện tích làm đất, gieo cấy bằng máy. Do đó, năng suất lúa bình quân đạt 12,5 tấn/ha/năm, sản lượng đạt trên 600 tấn thóc, giá trị trên 3 tỷ đồng. Ngoài hai vụ lúa, nhân dân còn tích cực trồng cây màu theo hướng sản xuất hàng hóa với diện tích 4ha, chủ lực là dưa chuột, dưa hấu, bí... thu nhập bình quân từ 3 - 5 triệu đồng/sào/vụ. Trong thôn có 27 hộ tham gia chuyển đổi diện tích cây lúa kém hiệu quả sang phát triển mô hình VAC cho thu nhập cao, tiêu biểu là gia đình các ông Đỗ Văn Cải, Đỗ Văn Phước, Đỗ Văn Sinh, Nguyễn Công Chiêm, bà Nguyễn Thị Hằng nuôi bò sinh sản, nuôi lợn, ngan, vịt mỗi năm thu lãi từ 80 - 100 triệu đồng.

Để giải quyết việc làm lúc nông nhàn, nhiều hộ đã khởi phục nghề làm nón, phát triển các nghề nê, mộc, may, vận chuyển, buôn bán nhỏ, giải

quyết việc làm cho trên 400 lao động. Đặc biệt, trong thôn có 2 tổ thợ xây giải quyết việc làm cho 30 - 50 lao động; khoảng 30 lao động đi làm tại các công ty, xí nghiệp; 50 người đi làm ăn xa. Bên cạnh đó, các đoàn thể tích cực xây dựng các nguồn quỹ để giúp hội viên tích cực triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Năm 2018, thôn không còn hộ đói, hộ nghèo giảm còn 2,55%; thu nhập bình quân đầu người đạt gần 42 triệu đồng.

Cùng trong năm 2018, Ban công tác mặt trận thôn phối hợp với các đoàn thể huy động nhân dân đóng góp được trên 1 tỷ đồng để nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, xây dựng cơ sở vật chất và các thiết chế văn hóa, các công trình phục vụ sản xuất, dân sinh. Các gia đình trong thôn đều gương mẫu thực hiện tốt nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và tổ chức lễ hội. Người dân sống với nhau gần gũi, thân thiện, con cháu hiếu thảo với ông bà,



Ban công tác mặt trận thôn Nam Ô Trình biểu diễn văn nghệ trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân.

cha mẹ. Các cháu đến độ tuổi đều được đến trường, không có học sinh nào bỏ học giữa chừng. 100% gia đình sử dụng nước máy, đường làng ngõ xóm sạch sẽ, có điện chiếu sáng, nhân dân trồng được hàng trăm cây xanh, tạo bóng mát, hoa ven đường rất cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Nhân dân cũng luôn có ý thức

sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, nhiều năm liền thôn đón tết cổ truyền không tiếng pháo. Là người dân thôn Nam Ô Trình hàng ngày chứng kiến sự thay đổi vượt bậc của quê hương, ông Nguyễn Văn Lành phấn khởi cho biết: Nhân dân luôn đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sống đùm

đùm, cùng với sự hỗ trợ của các cấp, các ngành, thôn đã huy động nguồn xã hội hóa hỗ trợ xây nhà tình nghĩa cho ông Đỗ Văn Thọ, người có công và nhà đại đoàn kết cho bà Nguyễn Thị Kết, hộ nghèo. Bà Kết cho biết: Không tội mất sớm, con còn nhỏ, bản thân thường xuyên ốm đau, thu nhập chỉ trông chờ vào 3 sào ruộng khoán nên thiếu vui mừng, cảm ơn các cấp, các ngành và thôn đã giúp đỡ.

Năm 2018, Nam Ô Trình được UBND huyện công nhận thôn văn hóa, Chi bộ thôn đạt trong sạch, vững mạnh. Trong ngày hội đại đoàn kết toàn dân, thôn được đón đồng chí Chủ tịch Quốc hội cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh về dự, chung vui. Đây là niềm khích lệ, động viên lớn lao để cán bộ, nhân dân trong thôn thực hiện tốt chủ đề năm 2019 "Thôn Nam Ô Trình vì một đời sống sáng, xanh, sạch, đẹp, kinh tế phát triển, trật tự an ninh bảo đảm, đoàn kết, văn hóa".

THU HIỀN